

BÁO CÁO
Công tác phòng, chống tham nhũng
Năm 2019

Tiếp nhận Công văn số 512/TTT-VP ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Thanh tra tỉnh V/v thực hiện chế độ báo cáo phòng, chống tham nhũng;

Sở Tài chính Ninh Thuận báo cáo kết quả với các nội dung như sau:

I. TÌNH HÌNH AN NINH, TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI:

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh quốc phòng, trật tự, an toàn, xã hội, trọng tâm là Chương trình hành động số 238-CTr/TU ngày 24/01/2014 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương; tiếp tục triển khai, quán triệt thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 của Chính phủ ban hành chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; Quán triệt, phổ biến Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của cấp ủy đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong Sở Tài chính. Từ đó, nâng cao ý thức tự giác trong thi hành công vụ, góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị trong cơ quan.

Nhờ làm tốt công tác tham mưu, công tác giám sát, lãnh - chỉ đạo được thực hiện thường xuyên, có hiệu quả nên các đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được giải quyết kịp thời, đúng pháp luật góp phần ngăn ngừa, khiếu kiện, khiếu nại vượt cấp, ngăn ngừa hình thành điểm nóng về khiếu nại, tố cáo tại Sở Tài chính, giúp ổn định tình hình trật tự tại địa phương.

Công tác giáo dục ý thức pháp luật thông qua các buổi sinh hoạt pháp luật được thực hiện thường xuyên, đều đặn từ đó nâng cao nhận thức hiểu biết pháp luật của từng cán bộ, công chức trong Sở Tài chính góp phần cải thiện ý thức tự giác trong thi hành công vụ; hạn chế, ngăn ngừa tham nhũng xảy ra tại Sở Tài chính. Trong năm, không phát sinh tham nhũng tại Sở Tài chính.

I. SỰ LÃNH CHỈ ĐẠO CỦA CẤP ỦY ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG:

1/ Việc phổ biến, quán triệt, triển khai các văn bản của cấp trên; ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền để lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp: Trên cơ sở các văn bản của Trung ương; Nghị quyết số 366-NQ/ĐU ngày 04/01/2019 của Đảng ủy Sở Tài chính và Nghị quyết

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Đảng bộ Sở Tài chính ban hành Kế hoạch số 374-KH/ĐU ngày 13/02/2019 về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp về Công tác nội chính và phòng chống tham nhũng năm 2019. Kế hoạch số 538/KH-STC ngày 04/3/2019 của Giám đốc Sở Tài chính về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019; Kế hoạch số 1946/KH-STC ngày 19/7/2019 của Giám đốc Sở Tài chính về việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Kế hoạch số 2788/KH-STC ngày 15/10/2019 của Giám đốc Sở Tài chính về Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021. Trong đó, tập trung triển khai quán triệt, phổ biến trong cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) và Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng chính phủ V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên rà soát các văn bản, quy định, quy chế nhằm kịp thời phát hiện những quy định không còn phù hợp, giúp ngăn chặn các đối tượng thoái hóa, biến chất lợi dụng để trục lợi, hạn chế tham nhũng vặt xảy ra.

2/ Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc của cấp ủy đảng đối với công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp: Cấp ủy thường xuyên quán triệt, chỉ đạo đến các chi bộ trong các buổi họp triển khai nhiệm vụ và các cuộc họp giao ban của Sở.

3/ Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vấn đề nổi cộm, phức tạp, bức xúc về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm: Trong năm qua, công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm sâu sắc, đảm bảo đúng tiến độ, thời gian và đúng quy định của pháp luật nên không có tình trạng xảy ra các vấn đề nổi cộm, phức tạp, bức xúc gây mất trật tự an ninh tại Sở Tài chính.

III. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG:

1. Kết quả công tác nội chính:

1.1. Kết quả công tác quân sự, quốc phòng của địa phương: Không có.

1.2. Công tác đảm bảo an ninh quốc gia: Không có.

1.3. Công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội:

1.3.1. Việc tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn xã hội: Không phát sinh.

1.3.2. Việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa vi phạm và tội phạm: Không có.

1.3.3. Kết quả phát hiện, xử lý vi phạm, tội phạm và công tác thi hành án hình sự của ngành Công an: Không phát sinh.

1.3.4. Kết quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm soát các hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân: Không phát sinh.

1.3.5. Kết quả công tác xét xử của Tòa án: Không phát sinh.

1.3.6. Kết quả công tác thi hành án dân sự: Không phát sinh.

1.3.7. Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh:

Công tác thanh tra: Trong năm, Thanh tra Sở Tài chính đã tiến hành thanh tra 7/7 cuộc (đạt 100% kế hoạch giao), kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền 713.303.849 đồng, đã thu hồi được 455.207.167 đồng (đạt tỷ lệ 63.82%), số tiền đang tiếp tục theo dõi thu hồi 258.096.682 đồng.

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh: Tiếp nhận 09 đơn. Trong đó: 02 đơn tố cáo (nặc danh) và trùng nội dung; 04 khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết; 02 đơn đề nghị (kiến nghị); 01 đơn trình bày (phản ánh).

1.4. Kết quả hoạt động của một số cơ quan có liên quan đến lĩnh vực nội chính, tư pháp ở địa phương (Hải quan, Kiểm lâm, Quản lý thị trường...) (nếu có): Không phát sinh.

1.5. Những vấn đề khác liên quan đến công tác nội chính: Không phát sinh.

2. Kết quả công tác phòng chống tham nhũng:

2.1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng:

Trên cơ sở hướng dẫn của cấp trên, Giám đốc Sở Tài chính đã kịp thời ban hành Kế hoạch số 538/KH-STC ngày 04/3/2019 về Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019; Kế hoạch số 1946/KH-STC ngày 19/7/2019 về thực hiện chỉ thị 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Kế hoạch số 2788/KH-STC ngày 15/10/2019 về Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021. Triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức trong Sở Tài chính; do đặc thù, tính chất công việc nên công tác tuyên truyền các quy định liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng chủ yếu được thực hiện thông qua các cuộc họp, trang thông tin nội bộ, giải quyết công việc của Sở Tài chính.

2.2. Kết quả thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

2.2.1. Công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động:

Sở Tài chính đã thực hiện công khai, minh bạch toàn bộ các hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị tại trụ sở cơ quan, tại hội nghị cán bộ, công chức; hội nghị giao ban của cơ quan. Cụ thể:

- Công khai tài chính, ngân sách:

Trên cơ sở dự toán giao đầu năm, Sở Tài chính đã thực hiện công khai dự toán thu – chi ngân sách nhà nước, kể cả phần điều chỉnh giảm hoặc bổ sung đã được cấp có thẩm quyền giao và nguồn kinh phí khác; quyết toán ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước đối với toàn thể cán bộ, công chức, người lao động tại các cuộc họp của Sở và niêm yết tại cơ quan đồng thời công bố trên trang Website của Sở Tài chính.

Việc công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan được thực hiện đúng theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 v/v Hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách và Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách hỗ trợ.

- Công khai đầu tư mua sắm công: Sở Tài chính đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-STC ngày 02/01/2019 về Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của Sở Tài chính Ninh Thuận. Theo đó việc mua sắm tài sản công tại cơ quan được công khai theo hình thức niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan.

- Công khai công tác cán bộ: Trong giai đoạn báo cáo, Sở Tài chính đang tiến hành rà soát, kiện toàn bộ máy Sở Tài chính; bố trí, sắp xếp thi chức danh lãnh đạo phòng đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn và đúng quy định.

2.2.2. Xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn:

Sở Tài chính luôn kịp thời tham mưu UBND tỉnh triển khai các chế độ, chính sách tài chính đến toàn ngành, toàn tỉnh.

Trong nội bộ cơ quan, Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính theo Nghị định số 117/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ tại cơ quan Sở Tài chính, tại Hội nghị cán bộ, công chức hàng năm Sở Tài chính đã thông qua các chế độ tiêu chuẩn, định mức, tiêu chuẩn trong Quy chế chi tiêu nội bộ như: công tác phí, hội nghị, mua sắm tài sản, văn phòng phẩm,... đến toàn thể cán bộ, công chức biết để tổ chức thực hiện; các chế độ, tiêu chuẩn, định mức này được công khai theo đúng quy định.

2.2.3. Thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn:

Tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức được ban hành tại Quyết định số 33/QĐ-STC ngày 07/5/2018 của Giám đốc Sở Tài chính về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ cơ sở trong hoạt động của Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận; Thanh tra Sở đồng thời thực hiện theo Quyết định số 1860/QĐ-TTTP ngày 06/9/2007 của Thanh tra Chính phủ về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ thanh tra và Quyết định số 2260/QĐ-STC ngày 04/9/2014 của Bộ Tài chính về việc Ban hành quy chế quản lý, sử dụng và đánh giá cán bộ đoàn thanh tra ngành tài chính.

2.2.4. Chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn: Trong giai đoạn báo cáo, Sở Tài chính đang tiến hành rà soát, kiện toàn chức danh lãnh đạo

phòng đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn và đúng quy định. Vì vậy, trong năm chưa thực hiện chuyển đổi vị trí công tác người có chức vụ, quyền hạn.

2.2.5. Cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt:

a. Cải cách thủ tục hành chính:

Trên cơ sở Kế hoạch số 3477/KH-STC ngày 18/12/2018 về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019 đã ban hành. Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1040/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 về công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Tài chính thực hiện tại trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận và đang tham mưu trình UBND tỉnh Ban hành Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1761/TTr-STC ngày 28/6/2019.

Ngày 26/8/2019, Giám đốc Sở Tài chính ban hành các Quyết định: Số 63/QĐ-STC về Quy chế làm việc; Số 64/QĐ-STC về Nội quy cơ quan; Số 65/QĐ-STC về Quy chế Thi đua khen thưởng; Số 66/QĐ-STC Quy chế Văn thư – lưu trữ; Số 68/QĐ-STC thành lập Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Số 81/QĐ-STC thành lập lại Hội đồng thi đua, khen thưởng; Số 82/QĐ-STC thành lập lại Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở của Sở Tài chính. Trong hoạt động, triển khai thực hiện Quy trình quản lý theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008, thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các ngành và đoàn thể; có kế hoạch công tác, phân công trách nhiệm cụ thể, quy định thời gian hoàn thành nhiệm vụ; tập trung chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm đối với những nhiệm vụ quan trọng, đồng thời xử lý kịp thời các vấn đề có tính cấp bách của địa phương.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức được quan tâm góp phần xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ, công chức đáp ứng kịp thời sự thay đổi của tình hình hiện nay.

b. Ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt:

- Tiếp tục thực hiện áp dụng phần mềm Văn phòng điện tử trong giải quyết công việc tại Sở Tài chính, tăng cường thực hiện việc gửi báo cáo, thông tin nội bộ qua mạng và hoàn thiện trang Website của Sở; Triển khai và duy trì, đảm bảo vận hành thông suốt hệ thống mạng (Tabmis) trên địa bàn toàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

- Thanh toán không dùng tiền mặt: 100% cán bộ, công chức và người lao động trong Sở Tài chính thực hiện tốt việc chuyển lương và các khoản thu nhập qua thẻ ATM.

2.2.6. Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn:

Sở Tài chính đã triển khai cho các đối tượng cán bộ, công chức thuộc đối tượng phải kê khai có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập và

Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản. Cuối năm 2018, đã tiến hành kê khai thu nhập 37/37 người (đạt tỷ lệ 100%) và tiến hành niêm yết kết quả kê khai (Báo cáo số 3600/BC-STC ngày 27/12/2018 của Giám đốc Sở Tài chính về Kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018; Thông báo số 3601/TB-STC ngày 27/12/2018 của Giám đốc Sở Tài chính về việc niêm yết công khai bản kê khai tài sản của cán bộ, công chức năm 2018) theo đúng quy định.

2.3. Chế độ trách nhiệm của người đứng đầu:

2.3.1. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của Đảng, Nhà nước: Hàng năm, trên cơ sở hướng dẫn cấp trên lãnh đạo Sở Tài chính đã ban hành hàng loạt các văn bản triển khai thực hiện đến từng chi bộ trong Sở Tài chính, đảm bảo kịp thời, đúng quy định pháp luật.

2.3.2. Xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách: Không phát sinh.

2.4. Trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng: Không có.

2.5. Công tác phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước: Không phát sinh.

2.6. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng: Không phát sinh.

2.7. Những vấn đề khác liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng: Không phát sinh.

3. Kết quả công tác cải cách tư pháp: Không phát sinh

4. Kết quả hoạt động của ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy: Không có.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1. Đánh giá khái quát những ưu điểm của công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp trong kỳ báo cáo: Được sự chỉ đạo sát sao của Cấp ủy cùng sự tự giác, tinh thần trách nhiệm của toàn thể cán bộ, công chức và người lao động trong Sở Tài chính nên không có cán bộ, công chức tham nhũng và bị xử lý tham nhũng.

2. Hạn chế, yếu kém và nguyên nhân: Không có.

V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI:

Tiếp tục triển khai thực hiện Luật phòng chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn đã ban hành theo đúng quy định. Tiếp tục tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Bám sát chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền và các quy định của pháp luật để triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống tham nhũng tại Sở Tài chính.

Tiếp tục thực hiện tốt việc công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu

chuẩn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định.

Thường xuyên đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về phòng chống tham nhũng, phẩm chất chính trị, bản lĩnh đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công chức làm công tác thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong công tác quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước nhằm tăng khả năng phát hiện dấu hiệu tham nhũng góp phần hạn chế tham nhũng vật xảy ra.

Trên đây là nội dung công tác phòng chống tham nhũng năm 2019 của Sở Tài chính./.

Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, TTr .PNHT.



Hồ Trọng Luật